

Lời sống 1

tháng giêng 2023

“Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình”

(Isaia 1, 17).

Lời Sống tháng này trích từ chương thứ nhất trong sách Tiên tri I-sa-i-a. Câu này đã được chọn cho Tuần lễ cầu nguyện cho công cuộc hợp nhất các tín hữu Ki-tô được cử hành tại miền bắc bán cầu từ ngày 18 đến ngày 25 tháng giêng. Bản văn đã được một nhóm Ki-tô hữu tại thành phố Minnesota¹, Hoa kỳ, chuẩn bị. Đề tài công bình là một đề tài nóng bỏng. Những tình trạng bất bình đẳng, bạo động và những thành kiến gia tăng trên lãnh thổ của một xã hội phải khó nhọc làm chứng cho một nền văn hóa hòa bình và hiệp nhất.

Và thời tiên tri I-sa-i-a không khác với thời đại chúng ta. Những cuộc chiến tranh, nổi loạn, việc tìm kiếm giàu sang, quyền bính, thờ ngẫu tượng, gạt người nghèo ra lề, đã làm cho dân It-ra-en lạc đường. Với những lời rất cứng rắn, tiên tri nhắc nhở cho dân mình về cuộc hành trình hoán cải, bằng cách chỉ cho họ con đường trở về tinh thần ban đầu của giao ước Thiên Chúa thực hiện với ông A-bra-ham.

“Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình”

“Hãy tập làm điều thiện” nghĩa là gì? Chúng ta hãy đặt mình trong thái độ muốn học biết. Điều này đòi chúng ta phải ra sức. Trong cuộc hành trình mỗi ngày chúng ta luôn có điều gì phải hiểu biết, phải canh tân, chúng ta có thể bắt đầu lại, nếu ta sai lầm.

“Hãy tìm kiếm lẽ công bình” nghĩa là gì? Nó giống như một kho báu ta phải tìm kiếm, ước ao, là đích điểm của hành động của ta. Thực thi công bình giúp chúng ta tập làm điều thiện. Đó là nhận biết ý Chúa, điều là sự thiện của ta.

Tiên tri I-sa-i-a đưa ra những tấm gương cụ thể. Những người mà Thiên Chúa yêu chuộng hơn cả, vì họ là những người yếu kém nhất, những người bị áp bức, những người mồ côi và góa bụa. Thiên Chúa mời gọi dân mình chăm sóc cách cụ thể cho người khác, nhất là những người không có khả năng đòi quyền lợi của mình. Những cách thực hành tôn giáo, những nghi lễ, hi lễ, lời cầu nguyện, không được Người chấp nhận, nếu chúng không phù hợp với việc kiếm tìm và thực hành việc thiện cũng như công bình.

“Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình”

Lời Sống này thúc đẩy chúng ta giúp đỡ người khác, có được cái nhìn chú ý, trợ giúp cách cụ thể người thiếu thốn. Cuộc hành trình hoán cải đòi chúng ta phải mở rộng cõi lòng, trí tuệ, bàn tay, nhất là đối với những người đau khổ.

“Lòng mong muốn và việc kiếm tìm công bình từ muôn thuở đã được in vào lương tâm con người, chính Thiên Chúa đã đặt vào lòng họ. Nhưng mặc cho những chinh phục và tiến bộ đạt được suốt dòng lịch sử, mọi sự vẫn còn rất xa việc thực hiện trọn vẹn chương trình của Thiên

Chúa! Những cuộc chiến tranh mà ngày nay vẫn còn tiếp diễn, cũng như việc khủng bố và những tranh chấp chủng tộc, là dấu hiệu của tình trạng bất bình đẳng xã hội và kinh tế, của những bất công, oán thù. [...] Không có tình yêu, sự tôn trọng con người, việc chú ý đến những nhu cầu của họ, thì những mối liên hệ bản thân không thể chính xác, mà chúng cũng có thể trở thành quan liêu, không thể mang lại câu trả lời quyết định cho những đòi hỏi của con người. Không có tình yêu thì sẽ không bao giờ có công bình thực sự, việc chia sẻ của cải giữa những người giàu và người nghèo, sự chú ý đến từng người một và đến hoàn cảnh cụ thể họ gặp”².

“Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình”

Sống cho một thế giới hiệp nhất là nhận lấy những vết thương của nhân loại qua những cử chỉ nhỏ mọn, chúng có thể giúp xây dựng gia đình nhân loại.

Một hôm anh J. người Ác-hen-ti-na tình cờ gặp ông hiệu trưởng trường nơi anh đã dạy học, người vì một lý do đã sa thải anh. Ông hiệu trưởng nhận ra anh, tìm cách tránh mặt, nhưng anh đi đến gặp ông.

Anh hỏi thăm tin tức và ông kể những khó khăn trong thời gian gần đây, nay ông đang sống tại một thành phố khác và đang tìm việc làm. Anh J. nhận giúp đỡ ông và ngày hôm sau loan tải tin giữa những người quen biết là anh đang tìm việc cho một người. Câu trả lời không chậm trễ. Khi ông hiệu trưởng được tin về một chỗ làm mới, hầu như ông không tin. Ông chấp nhận với lòng biết ơn sâu xa và cảm động về sự kiện chính người ông sa thải đã chú ý đến ông một cách cụ thể.

Sau đó anh J. đã nhận được “gấp trăm”, vì chính lúc đó anh nhận được hai việc làm mà anh đã luôn mong ước từ ngày bắt đầu đại học. Anh cũng kinh ngạc và xúc động bởi tình yêu cụ thể này của Thiên Chúa.

“Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình”

Patrizia Mazzola và nhóm Lời Sống thực hiện

Hàng tháng cộng đoàn Focolare mến gửi một đoạn Kinh Thánh như là sự hướng dẫn và nguồn cảm hứng cho cuộc sống mỗi ngày.

-
1. Tại thành phố, năm 2020, George Floyd đã bị giết. Từ biến cố này đã khởi sự một phong trào nhằm loại bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc.
 2. C. Lubich, Lời Sống tháng mười một 2006.

Distributed in Japan by Focolare: e-mail:tokyofocfem@gmail.com www.focolare.org/japan
Tokyo:03-3330-5619/03-5370-6424 Nagasaki: 095-849-3812

Liên hệ tại Việt Nam:

- Miền Bắc: +84886581393 e-mail: focfsaigon@gmail.com
- Miền Nam: +84912312083 e-mail: focmvn@gmail.com

